

NCLวิ่งแรงรับเพิ่มทุนพีพี จับตาแรงขายหลังดีลจบ

NCL แร่งจัดสัปดาห์เดียวราคาวิ่งขึ้น 33% เก็งกำไรขาขายหุ้นเพิ่มทุนให้ JWD ประมาณ 20% เตือนระวังแรงขายทำกำไรหลังข่าวลือเป็นจริง “กิตติ” ยอมรับ NCL กำลังศึกษาแผนเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินขยายการลงทุนสู่กลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า ราคาหุ้น

อ่านต่อ
U.27

NCL

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากราคาวันที่ 14 ต.ค.59 เหนือต่ำกว่า 1.86 บาท จนล่าสุด (20 ต.ค.) ปรับขึ้นมาปิดที่ระดับ 2.48 บาท ปรับขึ้น 0.62 บาทหรือ 33.33% การปรับขึ้นของราคาหุ้นดังกล่าว มาจากแรงเก็งกำไรที่กระแสน้ำตามห้องค้าว่า NCL จะขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ให้บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ประมาณ 20% (ประมาณ 84 ล้านหุ้นจากหุ้นทั้งหมด 420 ล้านหุ้น) ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่หุ้น NCL จะถูกขายทำกำไรออกมาหลังดีลนี้เป็นจริง และราคาปรับขึ้นแรงมากแล้ว

โดยกระแสน้ำ ระบุอีกว่า การเข้าถือหุ้นของ JWD จะเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า โดย NCL จะเป็นผู้รับงานทั้งหมดด้านการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศมูลค่า 1,000 ล้านบาท ทำให้ NCL มีกำไรก้าวกระโดดจากการร่วมธุรกิจและการออกหุ้นแบบ PP ทำให้ NCL มีส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 200 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นหลังเกิดไดลูชัน (Fully Dilute) อยู่ที่ 0.29 บาท

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL

กล่าวกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาแผนการเพิ่มทุน ทั้งรูปแบบการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม และการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรืออาจเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และล่าสุดบริษัทมีกระแสเงินสดในมือประมาณ 100 ล้านบาท อัตราหนี้สินต่อทุน D/E อยู่ที่ระดับ 1.4 เท่าจึงกู้เงินได้อีก บริษัทมีนโยบายรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่า

ช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนในบริษัท เอสเอสเค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (SSK) เพื่อดำเนินธุรกิจขนส่งในประเทศ โดยบริษัทถือหุ้น 40-50% ใช้งบลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท และลงทุนในบริษัท รีเจนท์ ชิปปิง ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยบริษัทถือหุ้นประมาณ 60% ใช้งบลงทุน 6 ล้านบาท

โดยบริษัทวางแผน 3-5 ปีจะเข้าลงทุนกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น มีโอกาสทำให้สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเพิ่มเป็น 50% จากปัจจุบันอยู่ที่ 10% ล่าสุดคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนการเข้าลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย และการตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์

“บริษัทมีแผนที่จะลงทุนขยายให้เป็นบริษัทอินเตอร์ โดยขยายการลงทุนให้ครอบคลุมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ช่วงที่ผ่านมา ไปลงทุนตั้งบริษัทย่อยที่สิงคโปร์ และแผนถึงปีจะขยายไปที่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์

โดยหวังให้สัดส่วนรายได้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 50% จึงอยู่ระหว่างศึกษาแผนการเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมหรือเสนอขายให้นักลงทุนเฉพาะเจาะจง” นายกิตติ กล่าว

นายกิตติ กล่าวอีกว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2559 รายได้จะเติบโตประมาณ 10-20% จากปี 2558 ที่ทำได้ 1,081 ล้านบาท โดยวางกลยุทธ์เน้นขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ พร้อมรักษาระดับลูกค้าเก่า เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการเติบโต โดยปีนี้บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ จากบริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ 100 ล้านบาท ■